

ĐỔI MỚI TƯ DUY NHẪM THỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19

Phạm Thị Hoàng Hà (*)

(*) Tiến sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Email: hoanghahcma@gmail.com

Nguyễn Thị Hoa ()**

(**) Thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhận ngày 15 tháng 12 năm 2021. Chấp nhận đăng ngày 22 tháng 01 năm 2022.

Tóm tắt: Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, việc đổi mới tư duy để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là tất yếu khách quan. Bài viết làm rõ nguyên tắc, nội dung cơ bản và nhiệm vụ chủ yếu của đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Đổi mới tư duy, phát triển kinh tế - xã hội, dịch bệnh Covid-19.

Từ bài học kinh nghiệm của quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là từ khi đổi mới cho đến nay, “đổi mới tư duy” luôn được xem là một yêu cầu, nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính khoa học, phù hợp quy luật. Trong bối cảnh thực tiễn phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt là dưới những tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, nguyên tắc này lại được nhấn mạnh để đảm bảo cho hành động thực tiễn đúng đắn, đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được

những kế hoạch, mục tiêu đặt ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong thời gian qua, cần đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng, chống dịch, kiểm soát dịch, gắn với duy trì phục hồi sản xuất, phát triển kinh doanh”.

Cùng với những giải pháp vừa kịp thời, vừa mang tính chất chiến lược lâu dài trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ luôn

nhấn mạnh và đặt ra yêu cầu “đổi mới tư duy”, chuyển đổi tư duy trong phòng, chống đại dịch nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Cụ thể là, Thông báo số 264/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 09-10-2021 nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, cần đổi mới tư duy và biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình”. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

1. Tính tất yếu của việc đổi mới tư duy trong bối cảnh thích ứng với đại dịch Covid-19

Đổi mới tư duy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 là một tất yếu khách quan bởi:

Trước hết, nó xuất phát từ yêu cầu đảm bảo nguyên tắc của lý luận nhận thức khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng: Khi thực tiễn thay đổi thì đòi hỏi tư duy, nhận thức cũng thay đổi theo, vì thực tiễn chính là cơ sở của tư duy và nhận thức. Trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, nói đến tư duy mới hay đổi mới tư duy, thay đổi tư duy là nói tới những thay đổi mang tính đột phá trong quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trong pháp luật, thể chế

và chính sách quản lý. Tư duy mới sẽ có chính sách mới; chính sách mới sẽ tạo ra phong trào mới; phong trào mới hiệu quả sẽ tạo ra kết quả mới. Như vậy, yêu cầu thay đổi tư duy, đổi mới tư duy cũng dựa trên cơ sở những bài học trong nước và quốc tế trong việc ứng phó với đại dịch thời gian vừa qua, cũng như thực tiễn, yêu cầu ứng phó với đại dịch của thế giới và Việt Nam hiện nay và trong thời gian tiếp theo. Cụ thể là:

Đối với thế giới, thực tế tại một số nước có độ bao phủ tiêm vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu thế giới (Anh, Mỹ, Úc, Singapore...), số ca mắc tăng trở lại đang ở mức báo động, khi những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục xuất hiện. Vì vậy, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thay đổi quan điểm ứng phó dịch bệnh từ “Zero Covid-19” (Chiến lược dập tắt hoàn toàn dịch bệnh) sang “sống chung an toàn với Covid-19” bởi khả năng cao, thế giới sẽ không thể xóa bỏ hay loại bỏ hoàn toàn virus SARS-CoV-2 như những kỳ vọng lâu nay. Virus SARS-CoV-2 có thể luôn tồn tại và cuối cùng sẽ trở thành một dạng virus giống như những virus gây dịch cúm hay những loại virus khác từng ảnh hưởng đến con người. Một số chuyên gia cho rằng, điều quan trọng bây giờ là phải làm rõ rằng chống dịch thành công không phải là không ghi nhận ca bệnh nào mà là ghi nhận rất ít người nhập viện và rất ít người tử vong. Cần phải chấp nhận số

ca nhiễm tăng ở chừng mực nhất định, miễn là không đi kèm số ca bệnh nặng và tử vong tăng theo¹. Và, thực tế đang ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thay đổi chiến lược phòng chống dịch bệnh theo hướng sống chung an toàn với Covid-19².

Đối với trong nước: Trong quá trình ứng phó với đại dịch qua các đợt bùng phát, Việt Nam đã có tư duy và biện pháp linh hoạt, góp phần đạt được những kết quả tích cực trong việc kiểm soát dịch. Nhiều địa phương đã có những biện pháp sáng tạo trên cơ sở phương châm chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, đợt dịch thứ 4 bùng phát với biến chủng mới Delta lây lan rất nhanh, độc lực mạnh, với tỷ lệ tiêm vắc xin thấp thì chúng ta đã phản ứng chậm trễ, nhiều người dân, doanh nghiệp chọn “ngủ đông” hay tạm dừng các hoạt động... khiến nhiều địa phương, nhất là các thành phố, trung tâm kinh tế lớn của cả nước (như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...) phải thực hiện giãn cách xã hội, đã làm đảo chiều một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng và có dấu hiệu đứt gãy chuỗi cung ứng; tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay³... Tuy nhiên, từ một số kinh nghiệm bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng, chống dịch, năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng bước

được nâng lên; diện bao phủ vắc xin, nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, các đô thị lớn, tăng nhanh giúp chúng ta chủ động hơn trong phòng, chống dịch..., đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới tư duy trong việc ứng phó với phòng, chống Covid-19.

Hơn nữa, đổi mới tư duy cũng là một yêu cầu tất yếu khi đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phục hồi kinh tế, vừa ứng phó với đại dịch, vừa tái cơ cấu kinh tế để hướng tới một nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Từ đó, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu cần đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều chỉnh nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Mặt khác, quá trình phòng, chống đại dịch vẫn tồn tại các khó khăn, chưa dự báo hết tình huống trong công tác phòng, chống dịch, như chưa tổ chức và kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân từ các địa phương này đến địa phương khác, đặc biệt là ở những địa bàn có dịch; giao thông đi lại, lưu thông hàng hóa ở một số địa phương còn cản trở, xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ, nhất là việc lập ra các chốt trạm ra vào; các địa phương có lúc, có nơi

¹ <https://ncov.vnnet.vn/tin-tuc/song-chung-an-toan-voi-covid-19-nhin-tu-kinh-nghiem-cac-nuoc/14792590-9715-4e31-ae1a-d09757865e02>.

² Xem: <https://ncov.vnnet.vn/tin-tuc/song-chung-an-toan-voi-covid-19-nhin-tu-kinh-nghiem-cac-nuoc/14792590-9715-4e31-ae1a-d09757865e02>.

³ Xem: <https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/09/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iii-va-9-thang-nam-2021/>.

còn ban hành các văn bản riêng không đúng theo quy định chung. Việc thống nhất một ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch còn chậm, chưa hiệu quả, còn phiền hà cho nhân dân. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân vẫn còn có nơi, có lúc chưa tổ chức tốt, còn bỏ sót, lọt người cần được hỗ trợ. Nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu bước vào giai đoạn khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhưng việc bảo đảm các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch chưa chặt chẽ, hiệu quả... Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những tồn tại trên chính là tư duy cứng nhắc, cục bộ còn chi phối ở một số đơn vị, địa phương. Bởi vậy, điểm nghẽn về tư duy cần được khơi thông để đảm bảo mục tiêu kép trong bối cảnh hiện nay.

2. Nguyên tắc và nội dung cơ bản của đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

2.1. Nguyên tắc

Thứ nhất, đổi mới tư duy phải trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn. Đây là nguyên tắc xuyên suốt để đảm bảo tính khoa học trong tư duy, nhận thức, chiến lược, chủ trương chính sách phòng chống Covid, là cơ sở để tránh nhận thức và hành động mang tính chủ quan. Việc thay đổi quan điểm từ chỗ nói “không” với Covid-19 sang hướng chấp nhận có F0 trong cộng đồng, giảm thiểu tử vong, kiểm chế số ca

mắc, để phát triển kinh tế - xã hội một cách an toàn và bền vững, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh chính là xuất phát từ thực tiễn. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, sẽ linh hoạt ứng phó và thực hiện các biện pháp phù hợp với các tình huống.

Thứ hai, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người, của nhân dân. Trong quá trình ứng phó với đại dịch, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt yêu cầu bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân làm mục tiêu hàng đầu. Chính vì vậy, đổi mới tư duy chính là để có nhận thức đúng đắn hơn, khoa học hơn, từ đó có những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn trong việc ứng phó với đại dịch, thực hiện tốt mục tiêu kép, nhưng trước hết phải ưu tiên hàng đầu việc đảm bảo sự an toàn về sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Nguyên tắc này được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19”. Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu: “Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm

2021”⁴. Vì vậy, đổi mới tư duy cũng phải đảm bảo sự thận trọng cần thiết.

Thứ ba, chủ thể của quá trình đổi mới tư duy là toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, người dân, và toàn xã hội; trong đó, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; doanh nghiệp; người dân. Các chủ thể trong xã hội đều có những vai trò, vị trí khác nhau trong công cuộc phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới trong tư duy và nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý sẽ là cơ sở để đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Người dân, doanh nghiệp có sự thay đổi trong nhận thức sẽ có ý thức và hành động đúng, ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước... Và hơn hết, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh cộng đồng, sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc chiến đấu chống lại đại dịch và nhanh chóng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện bình thường mới.

Thứ tư, đổi mới tư duy cần phải gắn với các mục tiêu phát triển trước mắt và lâu dài, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực do Đại hội XIII của Đảng đề ra. Việc đổi mới tư duy trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh chính là thực hiện mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an

ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Trong đó, việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với những nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra trên cơ sở có những điều chỉnh về giải pháp, chỉ tiêu nếu bất buộc và phù hợp, nhưng vẫn phù hợp với định hướng và mục tiêu chung, nhất là đối với những lĩnh vực bị tổn thương nặng nề bởi đại dịch như ngành công nghiệp, dịch vụ (nhất là du lịch), giáo dục...

2.2. Một số nội dung cơ bản

Nội dung chung của đổi mới tư duy phòng, chống đại dịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh là: Chúng ta đặt mục tiêu kiểm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp; phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên. Theo đó, cần thay đổi quan điểm từ chỗ nói “không” với Covid-19 sang hướng chấp nhận có F0 trong cộng đồng, giảm thiểu tử vong, kiểm chế số ca mắc, để phát triển kinh tế - xã hội một cách an toàn và bền vững; chỉ có sự lựa chọn tối ưu, không có sự lựa chọn hoàn hảo. Trên cơ sở đó, tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ

⁴ Chính phủ: *Nghị quyết 128/NQ-CP Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”*.

trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định đời sống và phục hồi sản xuất - kinh doanh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, để thích ứng với trạng thái bình thường mới, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp từ năm 2022 trở đi.

Cách thức thực hiện nội dung khoa học nhất vẫn phải theo phương châm vaccine + công nghệ + 5K; sống chung với virus, khi nào dịch sắp lên đỉnh, đe dọa hệ thống bệnh viện quá tải thì sẽ tiến hành phong tỏa. Còn nếu tình trạng các ca nhập viện thấp, khả dĩ không làm quá tải hệ thống y tế thì có thể từng bước mở cửa; thực hiện 6 nguyên tắc phải quán triệt để xây dựng hướng dẫn: (1) Y tế là trụ cột, là trung tâm; (2) Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; (3) Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; (4) Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; (5) Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; (6) An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Về nội dung cụ thể, trên cơ sở nội dung chung đó, cần đổi mới tư duy trong một số lĩnh vực, những nội dung chịu sự ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất của đại

dịch cũng như đang tồn tại một số điểm nghẽn và sự chưa thống nhất trong nhận thức, như mở cửa nền kinh tế, phát huy khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phục hồi du lịch, sự thích nghi của ngành giáo dục để đảm bảo mục tiêu của điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, cần khởi động lại quá trình mở cửa của nền kinh tế; tích cực phát huy vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Quá trình này vừa gắn với những quy định trong điều kiện mới (vaccine + công nghệ + 5K), vừa gắn với nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu do Đại hội XIII của Đảng đề ra. Việc đổi mới tư duy phát triển kinh tế trong điều kiện mới sẽ góp phần tạo niềm tin, củng cố động lực để người dân, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài tích cực phục hồi mạnh hơn. Theo khảo sát của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam hiện nay: 55% doanh nghiệp bày tỏ sự tin tưởng vào phát triển tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm 2022; 83% doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất hoặc nâng cấp cơ sở vật chất; 33% doanh nghiệp có ý định tuyển thêm lao động⁵.

Trong lĩnh vực xã hội, việc đổi mới tư duy để ngành giáo dục thích ứng trong điều kiện an toàn, linh hoạt và kiểm soát

⁵ Xem: VTV: Chương trình thời sự 19h, ngày 15/11/2021.

tốt dịch bệnh là yêu cầu đặt lên hàng đầu. Theo đó, ưu tiên việc đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh, cán bộ, giáo viên, tích cực tham mưu, đề xuất để sớm hoàn thành tiêm 2 và 3 mũi vắc xin cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học và học sinh; đồng thời, “kiên trì mục tiêu chất lượng”, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng dạy học của các lớp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; giải quyết vấn đề khoảng 70.000 sinh viên đại học chưa thể tốt nghiệp ra trường do dịch bệnh để đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới tư duy để các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được phục hồi, góp phần củng cố và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Sau một thời gian ngắn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch Covid-19, nhất là về giảm tỷ lệ tử vong, giảm ca bệnh diễn biến nặng và điều trị tại bệnh viện, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm. Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia đang dẫn đầu sự phục hồi nhanh chuỗi cung ứng ở Đông Nam Á (theo Tạp chí điện tử Nhật Bản Nikkei Assia)⁶...

Đồng thời, giúp GDP quý IV/2021 tăng 5,22% (trong khi GDP của quý III/2021 giảm 6,02%). Đây là những tín hiệu tốt để nước ta tiếp tục phục hồi sản xuất, thích ứng trong sự an toàn, linh hoạt. Đồng thời, điều này cho thấy đây là chủ trương phù hợp, kịp thời, đúng hướng, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như tư duy của hệ thống chính trị, xã hội và người dân đang được đổi mới trong việc thích ứng với điều kiện mới.

Để thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, cần chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, thông nhất và nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với yêu cầu đổi mới tư duy trong điều kiện mới: Về tính tất yếu phải chuyển đổi tư duy; những yêu cầu, nguyên tắc và nội dung của nhận thức cần thay đổi; những biện pháp đảm bảo an toàn về sức khoẻ, tính mạng trước tác động của đại dịch trong điều kiện mới; đổi mới tư duy nhưng đặc biệt không được chủ quan, không đơn giản hóa, thích ứng nhưng có kiểm soát tốt, phải đề cao cảnh giác...

Trước hết, các ban ngành, địa phương cần thống nhất chủ trương, áp dụng những biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể phù

⁶ Xem: VTV: Chương trình thời sự 19h, ngày 15/11/2021.

hợp với địa phương, đơn vị mình ở những tình huống khác nhau, nhưng thống nhất về mục tiêu chung. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ; trên cơ sở đó, thực hiện đúng chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng và Nhà nước. Theo đó, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của hệ thống truyền thông thông qua các nguồn kênh khác nhau (phát thanh, truyền hình các cấp, các trang mạng xã hội chính thống...) để người dân hiểu rõ hơn, đúng đắn hơn về quan điểm, chủ trương mới. Đồng thời, các địa phương, ban ngành, đơn vị cần xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời chiến lược, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện trong bối cảnh mới một cách triệt để; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Thứ hai, phát huy thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế và bảo đảm kỷ cương xã hội trong việc thực hiện những yêu cầu về phòng, chống dịch trong điều kiện mới. Theo đó, cần phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện và đẩy mạnh giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, góp phần nâng cao hơn nữa ý thức của người dân, các đơn vị, tổ chức; ngăn chặn tâm lý chủ quan, mất cảnh giác, dễ gây ra hậu quả khôn lường trong điều kiện mới. Bởi lẽ, trong thời gian đầu thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, bên cạnh những kết quả đạt được để bước đầu có sự phục

hồi về kinh tế, thì số F0 trên phạm vi cả nước có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là ở các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội) còn mất cảnh giác, có tâm lý chủ quan trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19 (đến tháng 01/2022, Hà Nội không còn quận, huyện “vùng xanh” về cấp độ dịch).

Đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, chỉ có tiếp tục cương quyết tìm biện pháp phù hợp, mạnh dạn đương đầu với thách thức mới có thể sớm hiện thực hóa mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, phục hồi toàn diện nền kinh tế, hướng đến giữ vững vai trò, vị thế của Việt Nam trong chuỗi sản xuất - cung ứng - tiêu dùng trong khu vực lẫn kết nối toàn cầu, đảm bảo phục hồi và tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các kế hoạch và mục tiêu phát triển đất nước trong những năm tiếp theo. Đó chính là sự đổi mới tư duy một cách khoa học và hiệu quả nhất, một sự “khởi thông” đầu tiên để thực hiện khởi thông những nguồn lực khác trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 ở nước ta hiện nay, tạo tiền đề để phấn đấu đến năm 2025, đưa nước ta trở thành một “nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp”⁷. □

⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, t.I, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.112.